



Cuộc sống của quý vị luôn bận rộn



Hãy trả \$0 cho khám khẩn cấp từ xa 24/7 không giới hạn*

Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho
Cá nhân và Gia đình (ACA Marketplace)
của UnitedHealthcare® được thiết kế để
đáp ứng nhu cầu của quý vị.



Hãy liên lạc tôi ngay hôm nay để được trợ
giúp tìm hiểu và đăng ký chương trình bảo
hiểm sức khỏe phù hợp.

**Quý vị có thể đủ điều kiện trả phí bảo hiểm
thấp hơn hoặc nhận các khoản tín dụng khi
khai thuế (premium tax credits).**

Hãy để chúng tôi giúp quý vị chọn một chương trình bảo
hiểm cho Cá nhân & Gia đình phù hợp. Ngoài các quyền
lợi chăm sóc sức khỏe thiết yếu được đài thọ theo quy
định của Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi Tiền
(Affordable Care Act – ACA), các chương trình này còn
kèm theo một số quyền lợi khác, chẳng hạn như:

- Trả \$3 cho thuốc Bậc 1 (Tier 1)*
- Không phải trả thêm phí cho các lớp thể dục trên mạng

*Một số chương trình có thể yêu cầu tiền đồng trả, khoản khấu trừ và /
hoặc đồng bảo hiểm khi sử dụng các quyền lợi này. Chương trình trong
các cấp bậc bảo hiểm (metal tiers) khác nhau và thay đổi tùy theo các
khoản khấu trừ, tiền đồng trả và đồng bảo hiểm của chương trình. Các
trường hợp loại trừ, hạn chế, giảm quyền lợi và điều khoản đối với chính
sách này có thể được tiếp tục hoặc chấm dứt. Để biết thêm chi phí và các
quyền lợi được đài thọ, hãy xem lại tài liệu chương trình của quý vị, hoặc
gọi điện hoặc viết thư cho đại lý bảo hiểm hoặc công ty, tùy theo trường
hợp. Các quyền lợi được mô tả có thể không áp dụng trong tất cả chương
trình hoặc tại tất cả tiểu bang.

Chăm sóc trực tuyến (Telecare): Trừ khi có quy định khác, telecare chỉ áp
dụng khi được cung cấp thông qua Bác Sĩ Trực Tuyến Trong Mạng Lưới
Được Chỉ Định (Designated Virtual Network Provider). Thăm khám trực
tuyến không dành cho trường hợp khẩn cấp hoặc ảnh hưởng đến tính
mạng. Phí truyền tải tin nhắn và dữ liệu có thể được áp dụng.

Các thành viên của UnitedHealthcare nên tham khảo ý kiến của bác sĩ
trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình tập luyện nào và / hoặc để xác định
sự phù hợp với sức khỏe của họ.

Các chương trình được bảo hiểm thông qua Công ty Bảo Hiểm Sức Khỏe
Hiệp Nhất - UnitedHealthcare hoặc một trong các công ty liên kết của
công ty. Các dịch vụ hành chính được điều hành bởi công ty United
HealthCare Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty.

UnitedHealthcare®
Bảo Hiểm Sức Khỏe Hiệp Nhất